



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๙๗๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๔๙๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร  
หรือไม่มีสัญชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน  
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ไม่มี  
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติและดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทาง  
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอให้สถานศึกษา  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติ  
ไทย ให้ยึดหลักปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน  
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานใน  
การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด
๒. ดาวน์โหลดคู่มือ และแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน  
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ทางเว็บไซต์ [www.moe.go.th](http://www.moe.go.th) หัวข้อ “บริการ ดาวน์โหลด”
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนที่เข้ารับ  
บริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ทาง [www.gcode.moe.go.th](http://www.gcode.moe.go.th)  
ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บ  
ฐานข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ให้เป็นฐานเดียวกันของสถานศึกษา  
ทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชพล อุบลินทร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มือถือ ๐๙๒ ๖๔๓ ๘๘๖๘ พรวิวัส